

Số: 888 /UBND-VX

Phú Giáo, ngày 13 tháng 8 năm 2021

V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cho trẻ em.

Kính gửi:

- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn.

Thực hiện Công văn số 4699/SLĐTBOXH-TE.BĐG ngày 10/8/2021 của Sở Lao động-TBOXH tỉnh Bình Dương về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cho trẻ em.

Hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp trên phạm vi cả nước nói chung và địa bàn huyện Phú Giáo nói riêng. Số người nhiễm và bị ảnh hưởng bởi COVID-19 tăng cao, trong đó có nhiều trẻ em bị nhiễm, có nguy cơ lây nhiễm phải điều trị, phải cách ly y tế tập trung, tại nhà. Một số trẻ phải điều trị COVID-19, đi cách ly tập trung hoặc tại nhà mà không có cha mẹ, người thân chăm sóc, trẻ em có nguy cơ cao sang chấn, khủng hoảng tâm lý hoặc gặp khó khăn trong cuộc sống hàng ngày do phải thực hiện giãn cách xã hội dài ngày.

Nhằm tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cho trẻ em và bảo đảm an toàn cho trẻ em trên địa bàn huyện, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau:

1. Giao Phòng Lao động-TBOXH huyện

Triển khai thực hiện hiệu quả Công điện số 04/CĐ-LĐTBOXH ngày 01/6/2021 của Bộ trưởng, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về tăng cường bảo vệ, chăm sóc trẻ em đại dịch COVID-19 và phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước trẻ em trong mùa hè;

Triển khai nhanh các chính sách hỗ trợ người mang thai, người nuôi con dưới 6 tuổi, trẻ em bị nhiễm COVID-19, trẻ em phải cách ly tập trung hoặc tại nhà được quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Theo dõi, cập nhật tình hình tác động của dịch bệnh COVID-19 đến trẻ em; số lượng trẻ em, trẻ em đang thực hiện cách ly tập trung và cách ly tại gia đình để kịp thời tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện, đồng thời gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Phòng Trẻ em và Bình đẳng giới).

2. Giao Phòng Y tế huyện; Trung tâm Y tế huyện

Giám sát, theo dõi tình trạng sức khỏe, bảo đảm ăn, ở, sinh hoạt của trẻ em ở các khu cách ly tập trung. Tăng cường các biện pháp phòng, chống lây nhiễm COVID-19, xây dựng phương án ứng phó cụ thể khi có trường hợp F0, F1 tại cơ sở cách ly chăm sóc trẻ em tập trung. (theo danh mục tài liệu, sản phẩm truyền thông và đường truy cập gửi kèm theo)

Phối hợp hỗ trợ cung cấp số liệu cho Phòng Lao động-TBXH cập nhật số liệu hàng ngày các trường hợp F0, F1 là trẻ em và người trên 16 tuổi cách ly y tế để kịp thời báo cáo Sở Lao động-TBXH tỉnh Bình Dương.

3. Phòng Văn hoá và Thông tin huyện; Trung tâm văn hóa, thể thao và Truyền thanh huyện

Tăng cường các hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, tuyên truyền bằng nhiều hình thức các tài liệu, sản phẩm truyền thông, hướng dẫn về bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong đại dịch COVID-19 đã được Cục Trẻ em, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) và các tổ chức quốc tế xây dựng, sản xuất phát hành (danh mục tài liệu, sản phẩm truyền thông và đường truy cập gửi kèm theo).

4. UBND các xã, thị trấn

Đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông nâng cao ý thức của các hộ gia đình trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, an toàn, bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại và tai nạn, thương tích trẻ em; Bảo đảm cho các trường hợp trẻ em bị dịch COVID-19 không được chăm sóc bởi cha mẹ, người thân thích được chăm sóc thay thế theo quy định của Luật trẻ em và Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em, Thông tư số 14/2020/TT-BLĐTBXH ngày 28/11/2020 hướng dẫn thực hiện các quy định về chăm sóc thay thế cho trẻ em.

Nâng cao vai trò ý thức và trách nhiệm của cán bộ trẻ em, cộng tác viên và các hội viên đoàn thể khu, ấp khi có các vấn đề phát sinh hoặc trường hợp vi phạm quyền trẻ em, xâm hại trẻ em đặc biệt trong thời gian cách ly y tế và thực hiện giãn cách xã hội liên quan đến đối tượng trẻ em tại địa phương cần chủ động có giải pháp và báo cáo cơ quan có thẩm quyền để có giải pháp xử lý, hỗ trợ kịp thời và xử lý nghiêm minh.

Thường xuyên thông tin về tình hình trẻ em và các vấn đề về trẻ em tại địa phương trong đại dịch COVID-19 để có biện pháp giải quyết, tháo gỡ kịp thời theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý, giải quyết. Liên hệ với Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (111) để được hướng dẫn tư vấn các vấn đề về bảo vệ trẻ em.

5. Đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện

Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và các hội viên ở địa phương tăng cường phối hợp triển khai công tác bảo vệ trẻ em, bảo đảm an toàn cho trẻ em cùng với việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đối với trẻ trên địa bàn huyện.

Trên đây là Công văn tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cho trẻ em, đề nghị các ban, ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 cho trẻ em và bảo đảm an toàn cho trẻ em trên địa bàn huyện.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT.UBND huyện;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Hồng Dung